



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

ที่ E 04 / 2558

เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง โดยจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีความประสงค์ จะประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง โดยจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยวันดี หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ราคากลาง 362,000.-บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร) และไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 19.50 ลูกบาศก์เมตร) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยแสงธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ราคากลาง 1,882,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ปริมาณงาน ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 680.00 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,720 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 102.00 ลูกบาศก์เมตร) ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,244,000.-บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประมูลฯ

1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยวันดี หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยแสงธรรม หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

/ ซึ่งต้องเป็นผลงาน....

ซึ่งต้องเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เชื่อถือ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์ เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลครบ

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นและ / หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับองค์การบริหารส่วนตำบลครบ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลครบ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ในวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. พร้อมกัน ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระหากผู้เสนอราคาไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดของงานจ้าง ตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้จะถือว่าได้รับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับสถานที่ดำเนินการก่อสร้างจะนำมาเป็นข้อขัดแย้งอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและจะนำมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาไม่ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

กำหนดการประมูลจ้าง

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจะต้องนำเอกสารรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) หรือบุคคลธรรมดา มายื่นแสดงด้วยตนเองหรือหนังสือรับรองอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสาร ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ/ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ local.chiangmai.go.th หรือ www.kura.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 7649 - 1960 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) 

(นางสุวรรณา มีเที่ยร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ